

คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพามอบปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พุทธศักราช ๒๕๕๓

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาสาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวย์น สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ เป็นนักบริหารการศึกษาทางด้านสาขาพยาบาล-ศาสตร์ อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณูปการต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เมื่อคราวดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ภาคพิเศษ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพพยาบาลระดับต้นได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ อันเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในการจัดการศึกษาในระยะต่อมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพได้อย่างดียิ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๕ หลักสูตร และส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับนานาชาติ อาทิ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อันเป็นจุดเริ่มของการเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้นครั้งแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพการพยาบาลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อันจะเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสภาการพยาบาลหลายวาระต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น และได้เข้ารับราชการในวิทยาลัยพยาบาลแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลากว่าสิบปีจนถึงปัจจุบัน

ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการการศึกษาและวิชาชีพด้านการพยาบาล ควรแก่การสดุดีและยึดถือเป็นแบบอย่าง สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แก่รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป